

บจ. ไทยได้คะแนนประเมิน CG ปีนี้สูงขึ้นทุกด้าน พร้อมมุ่งปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2567 ของบจ.ไทย 808 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 84 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและสูงกว่าปี 2566 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81 คะแนน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยทุกหมวด นอกจากนี้จากการประเมิน พบว่า บจ. ไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2567 จะพบว่า ปีนี้ บจ. ได้รับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวด โดยหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป มี 3 หมวด ได้แก่ หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88, 86 และ 80 คะแนน ตามลำดับ ส่วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 70 คะแนน ได้แก่ หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72 คะแนน

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทมหาชนแห่งชาติ พบว่า มีบริษัทจดทะเบียน 608 บริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 คะแนนขึ้นไปหรือระดับดีเลิศ 367 บริษัท (ร้อยละ 60) มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 80-89 คะแนน หรือระดับดีมาก 120 บริษัท (ร้อยละ 20) และบริษัทที่ได้รับคะแนน 70-79 เปอร์เซนต์ หรือระดับดี 121 บริษัท (ร้อยละ 20)

นายอัสสเดช คงศิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจโดยมีบรรษัทภิบาล ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงานปฏิบัติตาม จนเกิดเป็น CG Culture ในองค์กร ซึ่งจะเป็นการสร้าง “Active Citizen” ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ป้องกันการทุจริต ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยกระดับการกำกับดูแลหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายมาตรการ เช่น การปรับคุณสมบัติบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียน ไม่ว่าจะ New Listing, Backdoor Listing หรือ Resume Trading ต้องผ่านการพิจารณามาตรฐานเดียวกัน รวมถึงยกระดับการเตือนผู้ลงทุนกรณีบริษัทมีปัญหาด้านฐานะทางการเงินและการดำเนินงานด้วยเครื่องหมาย C เพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CGR เพิ่มเติม

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โทรศัพท์ 0-2955-1155 ต่อ 306 โทรสาร 02-955-1156-7

Email : cgr@thai-iod.com; iod-cgr@thai-iod.com